



Big Time Gaming: Hậu Duệ Rồng

Giải phóng loài rồng và chinh phục các trục trong Hậu Duệ Rồng của Big Time Gaming!

Trong Hậu Duệ Rồng, bạn sẽ khai thác sức mạnh của Wild Trục Đầy Đủ, có thể tính bằng tối đa 7 biểu tượng và thay thế cho mọi thứ trừ Scatter. Những biểu tượng Wild thần thánh này bắt đầu với hệ số x1 nhưng có thể bùng cháy lên x7 rực lửa. Khi kết hợp, sức mạnh bội phần có thể đạt tới x49 khủng khiếp! Mỗi trục có thể chứa tối đa 7 biểu tượng, khuếch đại cơ hội đánh thức sự thịnh nộ của rồng và mở khóa lên đến 117.649 Megaways™.

Quay được 3 đến 6 Scatter Kim Cương thưởng cho bạn từ 6 đến 50 Lượt Quay Miễn Phí, khi đó các trục bị khóa ở 7 biểu tượng, đảm bảo số Megaways™ tối đa trong từng lượt quay. Trong vòng này, Wild thay thế cho tất cả các biểu tượng, ngoại trừ Scatter, cứ mỗi Scatter Kim Cương bổ sung thì thưởng thêm lượt quay miễn phí với số lần tái kích hoạt vô hạn, giữ cho lửa cháy không ngừng. Đối với những ai ham muốn lao vào hành động, tính năng Mua Thưởng cho phép bạn mở khóa 6 Lượt Quay Miễn Phí rực lửa với giá 50 lần tiền cược, đẩy bạn vào vòng chơi nghẹt thở, nơi mỗi lượt quay mang lại tiền thắng tiềm năng tối đa.

ĐIỂM NHẤN

- Wild Trục Đầy Đủ sẽ nhân tiền thắng lên đến x7
- Cơ chế Megaways™ đặc trưng với lên đến 117.649 đường thắng
- Lượt Quay Miễn Phí với số đường thắng tối đa
- Mua Thưởng để mua Lượt Quay Miễn Phí

THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	6 x 7
Đường Thắng	117.649
Tiền thắng tối đa	10.800x
Biến động	Rất cao
Tiền cược tối thiểu	€/£/\$ 0,20
Tiền cược tối đa	€/£/\$ 40
Tính năng	4 (Wild Trục Đầy Đủ, Megaways™, Lượt Quay Miễn Phí, Mua Thưởng)
RTP	86,04% – 86,08%, 94,04% – 94,08% hoặc 96,48% – 96,50%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI



Wild Trục Đầy Đủ

Khai mở sức mạnh Wild Trục Đầy Đủ trong Hậu Duệ Rồng! Những Wild cao ngất này tính bằng tối đa 7 biểu tượng và thay thế cho mọi thứ trừ Scatter. Mặc định, Wild Trục Đầy Đủ đi kèm hệ số x1, nhưng chúng có thể tăng vọt lên x7 rực lửa! Khi nhiều Wild Trục Đầy Đủ hợp lực trong một tổ hợp thắng, sức mạnh của chúng nhân lên gấp bội – 2 Wild Trục Đầy Đủ x7 có thể siêu nạp chiến thắng với hệ số x49 khủng khiếp! Chuẩn bị cho phần thưởng hoành tráng khi những Wild này kích lửa con đường đi đến chiến thắng!



Megaways™

Trong Hậu Duệ Rồng, mỗi trục có thể giữ tối đa 7 biểu tượng, khuếch đại xác suất đánh thức cơn thịnh nộ của rồng! Với hệ số Wild đầy tiền thắng của bạn lên gấp x7 mỗi trục, tiềm năng nhận phần thưởng hoành tráng được đưa lên tầm cao mới. Mỗi lượt quay mở khóa lên đến 117.649 Megaways™.



Lượt Quay Miễn Phí

Quay được 3 Scatter Kim Cương thưởng 6 lượt quay miễn phí, 4 Scatter thưởng 12, 5 Scatter ban tặng 25 và 6 Scatter mở ra 50 lượt quay miễn phí khủng! Trong Lượt Quay Miễn Phí, các trục bị khóa ở 7 biểu tượng, đảm bảo 117.649 đường thắng khổng lồ trong từng lượt quay. Khi các trục quay, cả Wild đơn và xếp chồng đều thay thế cho tất cả các biểu tượng, ngoại trừ Scatter, tiếp thêm nhiên liệu cho xác suất giành chiến thắng huyền thoại. Ngoài ra, với mỗi Scatter Kim Cương trong Lượt Quay Miễn Phí, bạn nhận thêm lượt quay, số lần tái kích hoạt vô hạn, vô vàn cơ hội giữ cho ngọn lửa cháy mãi!



Mua Thưởng

Đốt cháy chiến trường bằng Mua Thưởng! Chỉ cần nhấn nút Mua Thưởng để mở khóa 6 lượt quay miễn phí bùng cháy với giá 50 lần tiền cược.

ID TRÒ CHƠI & RTP

PC + DI ĐỘNG

Ghi chú	Kiểu trò chơi OSS	ID OSS	RTP
Tùy chọn 86% có Mua Thưởng	dragonborn	dragonbornv18600	86,04% – 86,08%
Tùy chọn 94% có Mua Thưởng	dragonborn	dragonbornv19400	94,04% – 94,08%
Tùy chọn 96% có Mua Thưởng	dragonborn	dragonbornv10000	96,48% – 96,50%

Giới thiệu Big Time Gaming

BTG phải được sử dụng trong mọi tài liệu truyền thông và tiếp thị bằng văn bản cùng với Hậu Duệ Rồng, Megaways™ và Mua Thưởng. Trò chơi đáp ứng bất kỳ thiết lập nào về chiều cao và chiều rộng. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả tốt nhất, phiên bản PC của trò chơi nên được chơi ở tỷ lệ cửa sổ 16:9.

Tài xuống gói quảng cáo đầy đủ: [TAI ĐÂY](#)